



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร  
เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร มีตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ว่างเพิ่มเติมจากการลาออกจากราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุดที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๓๒๔๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ มติคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้กำหนดสัดส่วนการใช้ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการพิจารณาย้าย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งว่างเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร จึงประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ

ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๒๘๐๖ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเสวียดวิทยา รัชมิ่งคลาภิเษก

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประสงค์ขอย้ายที่ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ แต่มิได้ระบุชื่อสถานศึกษาที่ว่างภายหลังไว้ ให้ยื่นความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่ว่างเพิ่มเติมนี้ได้ (ส่งเฉพาะคำร้องขอย้ายและสำเนา ก.พ.๗ จำนวน ๓ ชุด)

สำหรับผู้ที่มิคุณสมบัติครบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ แต่มิได้ยื่นคำร้องขอย้ายประจำปีไว้ หากประสงค์จะขอย้ายไปดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่างและสถานศึกษาที่ไม่มีตำแหน่งว่าง ก็ให้ยื่นคำร้องขอย้ายเพิ่มเติมได้ โดยเอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาย้ายให้นับถึงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยให้ส่งคำร้องขอย้ายพร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาและเอกสารประกอบการประเมินศักยภาพตามรายละเอียดตัวชี้วัด จำนวน ๗ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจัดเรียงเอกสารในรูปแบบตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร กำหนด และเมื่อส่งเอกสารแล้วจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมใดๆ ได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายวิเชียร ศรีแก้วแฝก)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศึกษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร